
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผูมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุรยิันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๒. อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๔. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๖. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๙. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 
 ๒๒. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๘. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๙. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓๑. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓๔. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๕. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๖. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 /๓๗. รองศาสตราจารย อรพินทร 



 ๒
 ๓๗. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๓๘. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๓๙. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๒. อาจารย กาญจนนภา  พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๔. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๖. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๗. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๘. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารยจุฬาลักษณ  เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารยคณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  กอนเปดการประชุม ประธานแจงวา ในเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ไดเรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย สุนันทา 
วิบูลยจันทร รองอธิการบดีฝายการศึกษา มาบรรยายเรื่อง นโยบายการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา ตอจากนั้น 
ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MUC Visit) ดังน้ี 
  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 
  ๑.๑.๑ การเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ไดแก ประธาน  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ 
สมบูรณ  ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี  รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต      
อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส และอาจารย 
ศุภกฤต โสภิกุล 

  สมาชิกท่ีไปเยี่ยมชื่นชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป ใหความเห็นวา มีความประทับใจทั้งในเรื่องการแสดง
อาหาร และสถานท่ี คณบดีเปนผูท่ีมีความสามารถในการคัดเลือกผูท่ีมีความสามารถเขามารวมงาน และแบงภาระงานไดอยาง
เหมาะสม ทําใหวิทยาลัยดุริยางคศิลปมีความกาวหนา และขยายตัวอยางรวดเร็ว  

  ๑.๑.๒ จะมีการเยี่ยมชื่นชมหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และวิทยาลัยศาสนศึกษา 
ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  /๑.๒ เรื่องที่ประธาน .... 



 ๓
๑.๒ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม 

  ๑.๒.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจงวา ปอมท. กําหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง “การ

เตรียมความพรอมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสูการเปนประชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๑๘ –๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ณ หอประชุมกองทัพเรือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ขณะนี้อยูระหวางท่ีเจาภาพกําลังดําเนินการออกหนังสือ
เชิญ   สมาชิกท่ีสนใจเขารวมสัมมนาดังกลาว ขอใหเบิกคาลงทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ จากตนสังกัด 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๑.๒.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
   ประธานไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ครั้งท่ี ๕-๖/๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ๑.๒.๓ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๔๘ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 
   ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๔๘ วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ 
เมษายน๒๕๕๔ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๒๗ คน ไมมาประชุม ๒๐ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๕๗.๔๕ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน 
 ประธานแจงวา อาจารย ภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีไดลาออกจากงาน ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทําใหตําแหนงสมาชิกสภา
คณาจารยประเภทผูแทนสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วางลง ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการเลือกตั้ง
ซอม โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหรักษาการรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี เปนผูดําเนินการเลือกตั้งซอม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ หนังสือจากผูอํานวยการกองกฎหมาย 
  ประธานแจงวา ตามที่ไดทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองกฎหมาย เพ่ือขอคําปรึกษา และขอคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่อง การเขารวมชี้แจงประเด็นตางๆ และการดําเนินการเก่ียวกับมติสภาคณาจารย นั้น ผูอํานวยการกองกฎหมายได
ทําหนังสือตอบในเรื่องดังกลาวเรยีบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีการแกไข ดังนี้ 
 หนา ๒ ยายยอหนาสุดทายขึ้นมาตอทายขอ ๑.๑.๒ 

 /หนา ๖ ขอ ๓ .... 



 ๔
 หนา ๖ ขอ ๓ ยอหนาท่ี ๒ ความวา ซึ่งมีการโตแยงและใหความเห็นวาทําไมจึงออกคําสั่งในลักษณะเชนนี้ 
ซึ่งเปนความเห็นในเชิงสวนตัวของประธานฯ หลักการจริงๆ นาจะเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ทําไมสิทธ์ิของผูรองเรียนกับผูออกคําสั่งในทางปกครองไมเทากัน ในกรณีท่ีเชิญผูรองเรียนมาชี้แจง กลับเชิญผู
ออกคําสั่งในทางปกครองมารับฟงดวย ประธานฯ ใหเหตุผลวา เขาจะไดรับทราบวา ประเด็น มีอะไรบางในการที่ถูกโตแยง
คําสั่งท่ีออกไป ในกรณีท่ีเชิญผูออกคําสั่งในทางปกครองมาชี้แจง แกเปน ซึ่งมีการโตแยงและใหความเห็นเก่ียวกับเหตุแหงการ
ออกคําสั่ง วาทําไมจึงออกคําสั่งในลักษณะเชนนี้ ซึ่งเปนความเห็นในเชิงสวนตัวของประธานฯ หลักการจริงๆ นาจะเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีใหความเปนธรรมโดยเทาเทียมกัน (ทําไมสิทธ์ิของผูรองเรียนกับ
ผูออกคําสั่งในทางปกครองไมเทากัน) ในกรณีท่ีเชิญผูรองเรียนมาชี้แจง ไดเชิญผูออกคําสั่งในทางปกครองมารับฟงดวยนั้น  
ประธานฯ ใหเหตุผลวา สมควรใหผูออกคําสั่งไดรับทราบวา ประเด็น มีอะไรบางในการที่ถูกโตแยงคําสั่งท่ีออกไป สวนกรณีท่ี
เชิญผูออกคําสั่งในทางปกครองมาชี้แจง 
 หนา ๑๐ ขอ ๒ บรรทัดที่ ๑ คําวา เสนอเรื่อง แกเปน เสนอวา 
 หนา ๑๐ ขอ ๒ บรรทัดที่ ๑ คําวา รายชื่อกลุม แกเปน รายชื่อบุคคลในกลุม 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 นอกจากนี้สมาชิกไดเสนอเรื่องการจดรายงานการประชุม โดยขอใหสรุปแตละระเบียบวาระเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญ ไมใหมีการเขียนในลักษณะถอดเทป จะถอดเทปเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ เพ่ือใหฝายเลขาเก็บไวตรวจสอบความ
ถูกตองเทานั้น 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

  ๓.๑ การเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ประธานแจงวา ตามที่ ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เสนอเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย วา ตามที่มหาวิทยาลัยใหวงเงินพนักงานมหาวิทยาลัยเบิกคารักษาพยาบาลของตนเองและของบิดามารดา
ตามสิทธินั้น พบวาปจจุบันการเบิกจายยังอิงระเบียบขาราชการ กลาวคือมีเพดานการเบิกอยางจํากัด เชน คาหอง คายา เบิกได
ตามวงเงินที่กําหนด ในขณะที่สถาบันอ่ืนใชวิธีการเหมาจายไมวาจะเขารักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจะเบิกก่ีครั้งก็ได 
แตไมเกินวงเงินที่ไดรับแตละป  นอกจากนี้ หากใชสิทธิไมหมดภายในปนั้น ก็สามารถโอนเงินสวนที่เหลือไปปตอไปได ซึ่งจะ
ชวยใหการเบิกจายสะดวกและแบงเบาภาระคารักษาพยาบาลไดมาก  
 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติ
มอบหมายใหอาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ และอาจารย เอกราช เกตวัลห รับไปดําเนินการ 
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ และอาจารย เอกราช เกตวัลห ไดชี้แจงขอมูลจากการสอบถามผูรับผิดชอบ
ในเรื่องดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
 ๑) การเบิกคารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตองใชสิทธ์ิประกันสังคมกอน สวนเกินที่เบิกประกันสังคมไมได ใหเบิกจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 ๒) ไมสามารถโอนเงินไปสมทบในปถัดไปได ถึงแมใชสิทธ์ิไมหมดในปนั้น 
 ๓) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดวงเงินคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน ๔๕,๐๐๐ 
บาท (วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ป + co-pay ๒๕,๐๐๐ บาท) ในขณะที่มหาวิทยาลัยบางแหงกําหนดวงเงินเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 
 นอกจากนี้สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 
 ๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหมไมเขาใจในเรื่องสิทธิประโยชนเก่ียวกับสวัสดิการ แนวปฏิบัติ และ
กฎเกณฑตางๆ ทําใหไมยอมรับระบบ และไมอยากทํางานในมหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยควรใหความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสิทธิประโยชนอยางชัดเจน และคํานึงถึงสวัสดิการที่ใหวาเพียงพอแลวหรือยัง 

 /๒) การใชสิทธ์ิ .... 



 ๕
 ๒) การใชสิทธ์ิประกันสังคมเหมือนเปนบุคคลชั้น ๒ ท้ังในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของยาที่ไดรับ ซึ่ง
แตกตางกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ 
 ๓) การไปติดตอเพ่ือเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 
 ๔) ถาจะใชบริการประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีนโยบาย และใหความ
ชวยเหลืออยางไร 
 ๕) บางสวนงาน เชน วิทยาลัยการจัดการ มีการทําประกันสุขภาพแบบกลุมจากบริษัทเอกชน โดยมีสิทธ์ิ
เฉพาะตัว ดังนี้ ผูปวยนอก (OPD) เบิกได ๑๕,๐๐๐ บาท/ป ผาตัด ๓๐,๐๐๐ บาท/ป คาอาหารและคาหองวันละ ๓,๕๐๐ บาท 
มีการตรวจสุขภาพประจําป 
 ๖) เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในกรณีท่ีใชเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไมหมด สามารถ
สะสมเงินสวนที่เหลือเพ่ือสมทบในปถัดไป โดยมีเพดานของเงินสะสม 
 ๗) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เงินอุดหนุน มีการหักเงินเพ่ือเขากองทุนสวัสดิการฯ ไมเทากัน 
เม่ือเลือกรูปแบบใดไปแลว จะขอเปลี่ยนเปนอีกรปูแบบหนึ่งจะไดหรือไม 
 สรุป ประธานมอบหมายใหอาจารย เอกราช เกตวัลห นัดประชุมกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยเชิญสมาชิกท่ีสนใจที่ไมใชกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชนเขารวมประชุมดวย 
และขอขอมูลจากอาจารย อนุสิทธ์ิ ตังคณานุกูลชัย เนื่องจากวิทยาลัยการจัดการใชระบบประกันสุขภาพแบบกลุมจาก
บริษัทเอกชน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๓.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓   
 ประธานแจงวา มีผูแจงความประสงคไปทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยานทั้งรอบเชาและรอบบาย ดังนี้ 
 ๑) ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน 
 ๒) ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ 
 ๓) ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ 
 ๔) ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต 
 ๕) อาจารย จงดี โตอ้ิม 
 ๖) อาจารย สมมิตร วงศบุญเนตร 
 ๗) อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ 
 ๘) อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
 ๙) อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล 
 ๑๐) ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา ชิดชวงชัย 
 ๑๑) ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข 
 ๑๒) ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
 ๑๓) ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ 
 ๑๔) อาจารย โสฬส ศิริไสย 
 ๑๕) อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ 
 ๑๖) อาจารย พุฒิตา สงวนไทร (วิทยาลัยราชสุดา) 
 ๑๗) รองศาสตราจารย ศิริรัตน หิรัญรัตน (วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา) 
 ๑๘) อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส 
 ๑๙) อาจารย นลิน อารียา 
 ๒๐) ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต 
 ๒๑) รองศาสตราจารย ดวงพร นะคาพันธุชัย (เฉพาะรอบเชา) 

 /ประธานใหขอมูล .... 



 ๖
 ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เนื่องจากกําหนดวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงขอแจงใหผูท่ีตองปฏิบัติภารกิจ
ในวันดังกลาวไปใชสิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามระเบยีบ กกต. ณ ท่ีวาการอําเภอ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๓.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล 

  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการบริหารฯ รวมกับคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน เม่ือวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอง SC ๓๒๐๑ ตึกวิทย ๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร ศาลายา เพ่ือพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารที่แจกสมาชิก โดยขอใหสมาชิกตอบแบบประเมินดังกลาว เพ่ือเปน
การทดลองใช สวนการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรมหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล
คาดหวังใหตอบกลับมาประมาณ ๒,๐๐๐ ชุด ดังนั้นจะสงแบบประเมินออกไปประมาณ ๓,๐๐๐ ชุด จึงขอมติท่ีประชุมใหสง
แบบประเมินจํานวนดังกลาว พรอมทั้งขอความรวมมือจากสมาชิกและสภาอาจารยสวนงานชวยประชาสัมพันธ และกระตุนให
บุคลากรชวยตอบแบบประเมินดังกลาวดวย 
                              ๓.๓.๒ กรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารย
และบุคลากร แจงวา ยังไมมีการประชุม สําหรับการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. อยูระหวางดําเนินการ 

 ที่ประชมุ  รับทราบ 
 ๓.๓.๓ กรรมการฝายวิชาการและวิจัย และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทาง

วิชาการ        
      รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย และผูแทนสภา

คณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวามีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หากสมาชิก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม สามารถสอบถามรองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ไดโดยตรง นอกจากนี้กรรมการฝายวิชาการและวิจัย จะ
ประชุม หลังจากจบการประชุมสภาคณาจารยในวันนี้ เพ่ือกําหนดจัดเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียนหนังสือและตําราในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓.๔ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
        ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และ

ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา ยังไมมีการประชุม 
 ประธานฝากขอคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหิดลใหโอกาส

นักศึกษาที่มีฐานะยากจนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยนอย ควรเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดและมีฐานะยากจน ฝากเปน
ขอเสนอใหฝายกิจการนักศึกษานําไปพิจารณา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๓.๓.๕ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๓.๑ แลว 
                    ๓.๓.๖ กรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน   
 อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน ชี้แจงถึง
การหารือกับผูเก่ียวของเรื่องการจัดรถบริการรับสงบุคลากร สรุปดังนี้ 

 /๑) มหาวทิยาลัย .... 



 ๗
 ๑) มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะซื้อรถใหมเพ่ิมอีก ๔ คัน 
 ๒) เนื่องจากพนักงานขับรถไมแจงการลาหรือไมมา ทําใหผูโดยสารรอรถตามจุดตางๆ เปน
เวลานาน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายทําปายที่เปนระบบดิจิตอล โดยใชจอพลาสมาเพ่ือแจงเหตุขัดของ และแจงเหตุตางๆ เชน 
รถติด หรือไมมีรถ แตก็ยังมีปญหาการรอรถตามจุดตางๆ ท่ีไมแนนอน 
 สมาชิกไดฝากขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑) โบกรถแลว แตพนักงานขับรถไมจอดรับ 
 ๒) ควรทําปายแจงผูโดยสารงดใชโทรศัพทขณะขึ้นลง 

๓.๓.๗ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
สรุปไดดังนี้ 

 ๑) ประธานแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ โดยแจงวา สําหรับ
ผูแทนจากสภาคณาจารยยังเปน รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คนเดมิ 

 ๒) การพิจารณาเรื่องอุทธรณฯ นั้น ไดเชิญ “ผูออกคําสั่งในทางปกครอง” มาใหรายละเอียด 
(พรอมผูติดตาม) โดยกรรมการไดพิจารณาและใหความเห็นอยางกวางขวาง โดยจะทําการประชุมเพ่ือสรุปในวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๔  

๓.๓.๘ กรรมการฝายประชาสัมพันธ   
 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา 

ขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔ กําลังจะออกในเร็วๆ นี้ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๓.๙ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   
 ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 
๓.๓.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
            ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไดเสนอประเด็นตางๆ ตอคณะกรรมการจราจรฯ ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เรียบรอยแลว  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   

         อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 
ศาลายา แจงวา ยังไมมีการประชุม แตมีขอรองเรียนจากผูพักอาศัย สรุปไดดังนี้ 

 ๑) มีการขึ้นคาน้ําประปาโดยไมมีการชี้แจงใหผูพักอาศัยไดรับทราบ โดยกําหนดอัตราขั้นต่ํา 
๑๒๐ บาท 

 ๒) คาไฟฟา สําหรับผูพักหองคู ท่ีไมรูจักกัน ใชมิเตอรรวมกัน มีปญหาในการจายคาไฟฟา 
 ๓) เคเบิ้ลทีวีในหองพักมีปลั๊กเสียบเพียง ๑ จุด แตผูพักอาศัยทุกคนตองเสียคาสมาชิกราย

เดือนจุดละ ๑๐๐ บาท/คน 
 ๔) อุปกรณสาธารณูปโภคเกา ชํารุดตามอายุการใชงาน ผูพักอาศัยตองซื้ออะไหลเอง การ

แจงซอมตางๆ มักถูกเพิกเฉย ไมไดรับการแกปญหา 
 ๕) กลองวงจรปดสวนใหญชํารุด ใชการไมได เม่ือมีเหตุการณตองใชกลองวงจรปดเพ่ือ

ตรวจสอบ ก็ไมสามารถตรวจสอบได 
 ๖) ตูน้ําดื่มมีกลิ่นคลอรีนแรงมาก 
 ประธานรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 

 /๓.๓.๑๒ กรรมการมาตรฐาน .... 



 ๘
๓.๓.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

   ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและ
สิ่งแวดลอม อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี้ 
   คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารไดรับแจงจากศูนยบริหารสินทรัพยวาขอ
เลื่อนการเปดใชโรงอาหารใหมไปอีก ๑ เดือน ท้ังนี้เนื่องจากการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ดังนั้นจึงจําเปนตองใชโรงอาหารเดิม
ไปกอนจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยในระหวางนี้จะไดจัดหารานจําหนายอาหารมาบริการ ตอสัญญาการลางภาชนะ 
สัญญาจางทําความสะอาด และสัญญาการเก็บขยะและตักไขมันออกไปอีก ๑ เดือน เม่ือยายโรงอาหารแลวการดูแลดานการ
จําหนายอาหารและการบริการทั้งหมดจะเปนหนาท่ีของศูนยบริหารสินทรัพยตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวามีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
 ๑) สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลไมมีโรงพิมพเปนของตนเอง ตองจางโรงพิมพท่ีอ่ืน โดย
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลทําหนาท่ีเปนสื่อกลาง และอํานวยความสะดวกระหวางผูประพันธกับโรงพิมพ 
 ๒) หนังสือท่ีจะขอใหสํานักพิมพฯ พิมพ สวนใหญบุคลากรอยากใหมีการประทับตรา
มหาวิทยาลัยบนหนังสือ การดําเนินการดังกลาวจะตองมีการพิจารณาคุณภาพ ถาผานขั้นตอนการพิจารณาคุณภาพแลว ก็จะมี
การวิเคราะหเรื่องการตลาด ท้ัง ๒ ขบวนการนี้ใชเวลาพอสมควร ทําใหการดําเนินการลาชา จึงไดมีการพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการชุดเล็กขึ้นมาอีก ๑ ชุด เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน ถาผลการพิจารณาถูกตองตามหลักเกณฑ ก็จะสงให
คณะกรรมการสงเสริมผลงานวิชาการตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓.๑๔ กรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู 

 ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรู ไดสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมหอสมุดและคลังความรู รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ความคืบหนาคณะทํางานการเตรียมพรอมมหาวิทยาลัยมหิดลเขาสูประชาคมอาเซียน 
 อาจารย โสฬส ศิริไสย ประธานคณะทํางานการเตรียมพรอมมหาวิทยาลัยมหิดลเขาสูประชาคมอาเซียน

แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองสภาคณาจารย ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
โดยอาจารย โสฬส ศิริไสย ไดนําเสนอขอมูลสไลดเก่ียวกับโครงสราง และความเปนมาของอาเซียน สรุปไดดังนี้ 

 การพัฒนาของโลกเปลี่ยนไป ซึ่งจะอยูเหมือนเดิมไมได ประเทศตางๆ ก็ไดมีการรวมตัวกันเปน
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยสมาชิก ๑๐ ประเทศ เพ่ือทําเขตการคาเสรี ประชาคมอาเซียนตั้งอยูบน ๓ เสาหลัก คือ ดาน
การเมือง ความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาไดถูกบรรจุไวในเสาหลักท่ี ๓   การศึกษาจะมีความ
เก่ียวโยงทั้ง ๓ เสาหลัก จึงฝากความหวังไวกับสถาบันการศึกษา 

 เปาหมายของอาเซียน อยากใหอาเซียนเปนสังคมที่มีความเอื้ออาทร ประชากรมีความเปนอยูท่ีดี ท้ังใน
เรื่องสาธารณสุข สิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาทุกดาน สงเสริมความเขาใจรวมกันในประเทศ ปญหาท่ีจะเกิดคือ การไหลเวียน
ของทรัพยากร และแรงงานขามพรมแดน มีการเคลื่อนยายประชากรมากขึ้น เนื่องจากไมมีกําแพงภาษี และการยกเวนวีซา 

 /ความทาทายของ .... 



 ๙
 ความทาทายของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเกิดการแขงขันครั้งใหญ โดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิต 

สถาบันการศึกษาภายนอกมีสิทธ์ิมาตั้งในประเทศไทย นักลงทุนจะมาแยงลูกคา การเปดเสรีทางการคากับตางประเทศไมเฉพาะ
อาเซียน แตจะมีประเทศอื่น เชน ออสเตรเลีย อเมริกา ซึ่งจะกลายเปนคูแขงท่ีสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลจะเตรียมพรอมอยางไร 
 ในความทาทาย จะมีท้ังวิกฤติและโอกาส แตละสวนงานจะนําจุดแข็งของตนเองมาใชอยางไรใหเปน

โอกาส ขอฝากสมาชิกกลับไปดูสวนงานของตนเองวา มีการขยับตัวทําอะไรกันบาง แลวนําสิ่งท่ีเกิดขึ้นมาเรียนรู และติดตาม
สถานการณเพ่ือใหเกิดการตื่นตัว ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน หลังจากนําขอเท็จจริงของแตละสวนงานมารวมกัน และ
พิจารณาแลว ถามีขอมูล และขอเสนอที่ดี ก็สามารถนําเสนอตอประชาคมได 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
  ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


